



ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๑๓๓๑

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติยุบรวมจำนวนรุ่นการอบรม

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่ นายอำเภอร้องกวาง นายอำเภอเด่นชัย นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๖๕๑ ลงวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้กำหนดหลักสูตรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน ๙ รุ่น โดยภาคเหนือ อบรมในรุ่นที่ ๘ ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๗ -
๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ยุบรวม รุ่นที่ ๙ เข้ารับการ
การอบรมในรุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๘ ต่อ ๑๑

e-mail : pre@thailocaladmin.go.th



ที่ มท ๐๘๙๓.๒ / ว 2276

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

29 ตุลาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. กำหนดการและตารางการประชุม	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. แบบใบแจ้งการชำระเงินฯ และคำอธิบายการกรอกแบบฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๔. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และมีการกำหนดให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด โดยให้นำหลักสูตรฉบับดังกล่าวไปพัฒนาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำกรอบหลักสูตร แผนการจัดประสบการณ์ และสื่อประกอบกิจกรรมเตรียมประสบการณ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) สำหรับใช้ในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาสำหรับการศึกษาปฐมวัย

เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจ เกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และสื่อประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ไปใช้ได้ถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) ในการรองรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล) เพื่อให้ครูปฏิบัติการสอนหรือผู้รับผิดชอบในระดับการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๙ รุ่น ดังนี้

ภาคกลาง ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔

-/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ...

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์-๒ มีนาคม ๒๕๕๔

ภาคใต้ ณ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔

ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๔

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ทั้งนี้ รายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการในแต่ละรุ่นปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา พร้อมนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา ในสังกัดส่งผู้เกี่ยวข้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้ส่วน วิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น ภายในวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมฯ ในอัตราคนละ ๗,๐๐๐ บาท (รวมค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และค่าบริหารจัดการ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด แล้วชำระเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าวล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดการประชุมในแต่ละรุ่น อย่างน้อย ๒๕ วัน และให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เลขที่ ๐๐๖-๖-๐๗๓๘๗-๑ รายละเอียดวิธีการออกแบบฟอร์มปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓. (ค่าธรรมเนียมของธนาคาร จำนวน ๑๐ บาท ต่อรายการ) และให้เดินทางไปรายงานตัวในวันแรกของแต่ละรุ่น ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่จัดประชุมสัมมนาฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ วรรณวโรทร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๒๐

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒,๑๑๓

ตารางการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปทุมวัย (อนุบาล) ประจำปี ๒๕๕๔

เวลา	๑๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.		๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.	
วันที่หนึ่ง	๑๘.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันที่สอง	รายงานตัว	มอบนโยบาย (ผู้บริหาร สด.)	แนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ การเรียนรู้การศึกษาปทุมวัย (นายไพฑูย์ย์ คำแหง)	แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด อปท. และการประเมินภายนอกกรอบสาม (ดร.คมศร วงษ์รักษา)
วันที่สาม	การจัดระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การศึกษาปทุมวัย (ผอ.พิรุณ พลภูมิรักษ์)	โครงสร้าง/เครื่องมือ การประเมินด้านมาตรฐานการศึกษา ปทุมวัยในสังกัด อปท. (ดร.อรัชชัย รัตตัญญู)	โครงสร้าง/เครื่องมือ การประเมินด้านพัฒนาการเด็กปทุมวัย (ผอ.พิรุณ พลภูมิรักษ์)	แบบกรอกผลการประเมินคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การศึกษาปทุมวัย (นายพรชัย บัวเรือง)
วันที่สี่	แนวทางการเขียนแบบ รายงานการประเมินตนเอง (ผอ.อำพล พลตร)	การนำผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาไปใช้เพื่อการพัฒนา (รศ.ดร.บุญมี เฌรยอด)	แนวทางการจัดทำหลักสูตร การศึกษาปทุมวัย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผอ.ไพฑูย์ สดาร์ตน์)	แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับการศึกษาปทุมวัย (ผอ.ไพฑูย์ สดาร์ตน์)
วันที่ห้า	เกมการศึกษา กิจกรรมในวงกลม (คณะวิทยากร)	กิจกรรมเสริม กิจกรรมสร้างสรรค์ (คณะวิทยากร)	กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคลื่อนไหว (คณะวิทยากร)	แนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ปทุมวัย (ผอ.พิรุณ พลภูมิรักษ์)
วันที่หก	สภาพแวดล้อม/สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กปทุมวัย/การดูแล สุขภาพอนามัย (ผอ.ไพฑูย์ สดาร์ตน์ และคณะ)	การประเมินพัฒนาการ การศึกษาปทุมวัย (ผอ.พิรุณ พลภูมิรักษ์)	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ตอบปัญหา / สรุปผล	การผลิตสื่อ สามมิติ (คณะวิทยากร) การผลิตสื่อ หุ่นสามหัว/ลูกกลิ้ง (คณะวิทยากร)

รายละเอียดผู้เข้าประชุมฯ

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้หลักสูตรและการประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล)

ประจำปี 2554

จากเดิม รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2554

ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เปลี่ยนเป็น รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 2 - 6 เมษายน 2554

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียน วันที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 08.00 - 10.00 น. ค่าลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท (โอนเงินเข้าบัญชี)

ผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้างานวิชาการที่รับผิดชอบเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย และครูปฏิบัติการหรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย รวมโรงเรียนละ 2 คน

ณ วันที่ 18 มี.ค. 54

ลำดับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
๑	เชียงใหม่			
	1 อบต.แม่ทะลบ			
	กองการศึกษา	น.ส.จิตรา เจริญทรัพย์	นักวิชาการ	
	ศพด.๗ บ้านแม่ทะลบ	น.ส.เสีรสุดา วงศ์ศรี	ครู	
	ศพด.๗ บ้านดอยหล่อ	น.ส.รุ่งนภา แก้วกองมา	ครู	
๒	เพชรบูรณ์			
	2 อบต.ท่าพล			
	กองการศึกษาฯ	น.ส.ธยานี ผ่องจันทิ	ผช.นักวิชาการ	
	ศพด.บ้านดง	นางบุญเรือน สิวไรสง	หน.ศพด	
	ศพด.บ้านอมก	นางศุภากร ทองด้อย	ผู้ช่วยครูฯ	
3	ศพด.วัดบูรพาโพธิ์ทอง	นางวิษชุดา มะลิเกิด	ผู้ช่วยครูฯ	
	3 อบต.วังท่าดี			
	ศพด.บ้านกลาง	นางเพทาย บุญพึง	หน.ศพด	
4	4 อบต.หนองแจจ			
	ศพด.อบต.หนองแจจ	นางปิ่นมณี แสนลี	หน.ศพด	
๓	ตาก			
	5 แม่กุ			
	ตชด.ศึกษาสงเคราะห์ 2	น.ส.ชัชลัดดา เขื่อนเพชร	ครู	

ลำดับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
14	อบต.หัวดง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง	นางศิริพร เงินประมวล	ครู	
๖	พิชญ์โลก			
15	ทน.พิชญ์โลก อนุบาลเทศบาลนครพิชญ์โลก	นางวัลพร ดีสุข	ครู	
	อนุบาลเทศบาลนครพิชญ์โลก	น.ส.เสาวภาคย์ ยิ่งเหม็น	ครู	
	เทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์)			
	เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง)			
	เทศบาล 5 (วัดพันปี)			
16	ทต.พรหมพิราม พิรามอุทิศ			
17	ทต.วงษ์อ่อง เทศบาล 1 หนองตมศึกษา(จันทง)			
18	ทต.วัดโบสถ์ อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์			
19	ทต.ป่าแดง อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง			
20	อบต.ห่อแท้ อนุบาล อบต.ห่อแท้	น.ส.เสาวภาคย์ ยิ่งเหม็น	ครู	
	อนุบาล อบต.ห่อแท้	นางวัลย์พร ดีสุข	ครู	
21	ทต.เนินกุ่ม ศพด.เนินกุ่ม	น.ส.ขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง	นักวิชาการศึกษา	
๗	แพร์			
22	ทต.แพร์ เทศบาลวัดสุวรรณคนิเวศ	นางภิรมย์ลักษณ์ ดิสระ	ครู	5/10/55 - 402
	เทศบาลวัดหัวข่วง	น.ส.วารุณี มหัทปานิษฐ์	ครู	
	เทศบาลวัดชัยมงคล	น.ส.เมตตา จรรยางาม	ครู	
	เทศบาลวัดเหมืองแดง	น.ส.ยุพาภรณ์ ใจเคลื่อน	ครู	
	เทศบาลวัดเหมืองแดง	นางพรรณิณี เขียวบุตร	ผู้ดูแลเด็ก	
23	ทต.ร้องกวาง อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง			

ลำดับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
24	ทต.เด่นชัย			
	อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย	น.ส.อัญชลิตา ดอนดง	ครู	
25	ทต.ทุ่งโฮ้ง			
	อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง	นางจุฬาลักษณ์ บัวชุม	ครู	
26	อบจ.แพร่			
	บ้านไผ่ย่อย	นายอุเทน ละอินทร์	ครู	
๒๖	บ้านไผ่ย่อย	นางกมลชนก ร้ายทุ้ย	พนักงานจ้าง	
	แม่ฮ่องสอน			
27	ทม.แม่ฮ่องสอน			
		นางปาริชาติ สุวรรณโรจน์		
28	ทต.แม่ลาน้อย			
	อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย	นางจุฬารัตน์ หลักฐาน		
29	อบจ.แม่ฮ่องสอน			
	บ้านจองคำ	นางสุนันทา สุภาวสิทธิ์	ครู	
๓๐	บ้านจองคำ	น.ส.จันทร์นภา กระแสเงินดี	ครู	
	ลำปาง			
30	ทน.ลำปาง			
	เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)			
	เทศบาล 3 บุญทวงศ์อนุกุล			
	เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)			
	เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)			
	เทศบาล 6 (วัดป่ารวก)			
	เทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)			
31	ทต.ป่าต้นนาคร้ว			
	เทศบาลตำบลป่าต้นนาคร้ว	นางทรรศทรวง พรหมคำ	ครู	
32	อบจ.ลำปาง			
	วอแก้ววิทยา			
33	อบต.ร่องเคาะ			
	บ้านแม่สง	นางสุภาพร ทองใบ	ผอ.ร.ร.	
	บ้านห้วยก้อด	นางสายชล สมศักดิ์	ผู้ช่วยครู	